

Nội dung bài viết

1. [Bài 2: Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong câu chuyện được nghe trang 60 SGK Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng tạo](#)

**Bài 2: Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong câu chuyện được nghe trang 60 SGK Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng tạo**

**Nói và nghe:**

**Câu 1 trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 3:** Đọc lại truyện Giọt sương và cho biết:

a. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện?



b. Em thích điều gì ở nhân vật đó?



**Trả lời:**

- a. Em thích nhân vật giọt sương trong truyện.
- b. Em thích giọt sương trong truyện vì nó rất đẹp dưới ánh mặt trời và có ý nghĩa với các loài chim, hóa thân vào giọng hót trong trẻo.

**Câu 2 trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 3:** Tưởng tượng, nói về dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong câu chuyện *Giọt sương*.

**Trả lời:**

Em tưởng tượng, nói về dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong truyện ví dụ: giọt sương, ánh nắng, chim sơn ca.

Tôi là một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi. Tôi đã ngủ suốt đêm. Đến sáng, những tia nắng đầu tiên thức dậy nhảy nhót xung quanh, nhưng tôi vẫn nằm im và lấp lánh. Nhìn tôi trong vắt đến nỗi soi vào tôi bạn sẽ thấy được cả vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng trôi lững thững. Tôi biết mình không tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, tôi sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí.

Bỗng tôi thấy một chị vành khuyên bay đến, đậu trên hàng rào. Mặt trời khi ấy vẫn chưa lên khỏi ngọn cây, tôi mừng quá, suýt lặn xuống đất. Tôi vội thì thào:

- Chị đến thật đúng lúc!

Nghe thấy lời thì thào của tôi, chị vành khuyên hiểu ngay. Chị cúi xuống, hớp từng giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý ban cho loài chim chăm chỉ.

Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim vành khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu...

Tôi không mất đi mà đã vĩnh viễn hóa thân vào giọng hát của vành khuyên.